

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
HÀ TĨNH

Số: 173/LĐLĐ

V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn
"Công đoàn tham gia thực hiện
dân chủ ở cơ sở"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Ngày 14/3/2024, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 11/HD-TLĐ về việc "Công đoàn tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở" trong các cơ nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức có sử dụng lao động đã thành lập công đoàn cơ sở hoặc chưa thành lập công đoàn cơ sở (*sau đây gọi là Hướng dẫn 11/HD-TLĐ*). Để triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở bám sát nội dung Hướng dẫn số 11/HD-TLĐ để tham gia, thực hiện dân chủ ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nhằm phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

(*Hướng dẫn 11/HD-TLĐ và các mẫu biên bản đối thoại; nghị quyết, biên bản, maket hội nghị người lao động; quyết định ban hành và mẫu Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được gửi kèm theo Công văn này*).

2. Chủ động tổ chức hoặc phối hợp với chuyên môn đồng cấp và các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền đến các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động các quy định của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Hướng dẫn số 11/HD-TLĐ.

3. Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở, đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm thực hiện chỉ tiêu dân chủ ở cơ sở theo nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội

XIX Công đoàn Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028 và chỉ tiêu phấn đấu hàng năm; thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để kịp thời có ý kiến với chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong việc đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích của cán bộ, đoàn viên, người lao động.

4. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở để nắm được nội dung, quy trình và kỹ năng trong tham gia, hỗ trợ thực hiện dân chủ ở cơ sở, đặc biệt các kỹ năng đối thoại, thương lượng tập thể, tập hợp người lao động,...

Đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách - Pháp luật) để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Thường trực, các Ban LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VT, Ban CSPL.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trọng